

**DUYỆT NỘI DUNG ĐẠI HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

trật tự xuyên suốt nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ rõ các khuyết điểm, hạn chế. Các đại biểu đề nghị cần xác định rõ nhiệm vụ nông cốt, các cơ chế phối hợp với các ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt tại các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh; đánh giá khái quát bước đầu thực hiện việc đưa công an chính quy về cơ sở;

điều chỉnh một số nội dung trong các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cho phù hợp với bối cảnh, tình hình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đình Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được

triển khai nghiêm túc, khách quan, bám sát quy trình, quy định, hướng dẫn. Dự thảo Báo cáo chính trị được đầu tư bài bản, công phu, đánh giá nổi bật kết quả nhiệm kỳ qua, khẳng định quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đầu tư đầy đủ kiến thức, giải pháp cần thiết để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Trong dự thảo Báo cáo chính trị,

dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cần bổ sung, làm rõ thêm một số nhiệm vụ như: các mục tiêu nhiệm kỳ tới cần cụ thể, làm kết quả nhiệm kỳ tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời, chính xác cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các mặt công tác. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần nghiên cứu tách riêng công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Trong phần nhiệm vụ cần cụ thể, phù hợp với đặc

điểm, tình hình địa phương trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, môi trường, an toàn xã hội, an toàn giao thông, văn minh đô thị, xây dựng thế trận an ninh cơ sở. Đối với những khuyết điểm, hạn chế, cần đánh giá toàn diện, nhiều chiều, từ đó có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội.

**TẬP HUẤN KỸ NĂNG...**

(Tiếp theo trang 1)

bầu cử các cấp; vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định chính sách và sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, Ban Vi sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cũng triển khai tới các học viên kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020; kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vi sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên và thư ký giúp việc cho ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị về công tác bình đẳng giới, qua đó phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, trong gia đình. Tuy nhiên, những năm qua tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng và tỷ lệ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp là nữ chiếm tỷ lệ thấp. Vì vậy, khâu đột phá để nâng cao năng lực cán bộ nữ trong hệ thống chính trị đó chính là nâng cao nhận thức và vị trí, về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng tỷ lệ nữ vào các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan dân cử, đặc biệt là cấp cơ sở. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với phụ nữ là phải phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vi sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh mong muốn thông qua lớp tập huấn sẽ bổ sung, nâng cao kiến thức về giới, bình đẳng giới; đồng thời, trang bị những kỹ năng cần thiết để đối ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành hiện nay các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy tốt vai trò của nữ giới, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/7, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, Thu viện Khoa học tổng hợp tỉnh, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe tiến độ thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); dự án tuyến đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là những công trình trọng điểm của tỉnh, đã và đang chuẩn bị được triển khai đầu tư xây dựng, sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Để bảo đảm tiến độ công trình Thu viện Khoa học tổng hợp tỉnh, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2020 để gần biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình

dân dụng và công nghiệp tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, bố trí một phần kinh phí để mua sắm các trang thiết bị cần thiết.

Đối với khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao huyện Quỳnh Phụ thời gian qua đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, do đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với

huyện Quỳnh Phụ kịp thời tháo gỡ để sớm hoàn thiện những phần việc còn lại, làm thủ tục bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Về các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành quy hoạch, trên cơ sở đó xin ý kiến các bộ, ngành trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cần xem xét, sớm xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí để từ đó lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng vào Khu kinh tế Thái Bình. Đồng thời, xây dựng đề án an sinh để bảo đảm ổn định đời sống của người dân về lâu dài sau khi thu hồi đất nông nghiệp.

Trong đó, phải có các cơ chế, chính sách tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân trong độ tuổi lao động... Các địa phương trong vùng dự án cần nỗ lực, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết bởi quốc lộ 10 từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đã và đang qua tải do mật độ người tham gia giao thông đông. Để tuyến đường sớm được triển khai xây dựng, đồng chí yêu cầu các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các sở, ngành liên quan làm tốt công

tác kiểm đếm, lên phương án, tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ quỹ đất thuộc dự án. Về nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, bố trí.

Đối với dự án đường 221A, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Tiên Hải khẩn trương lập quy hoạch chi tiết các khu đất và tổ chức lập dự án, lựa chọn nhà đầu tư để tạo nguồn vốn cho dự án. Bên cạnh đó, huyện Tiên Hải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Về nguồn vốn để thực hiện dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính xem xét, bố trí tạm ứng một phần cho nhà đầu tư...

PHẠM HÙNG



Thi công cầu Trà Lý nối hai huyện Thái Thụy - Tiền Hải trong dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

**GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/7, tại thành phố Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo ban dân vận 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã

quan tâm, chú trọng hơn đến công tác dân vận trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trong lãnh đạo, điều hành về công tác dân vận. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được các cấp triển khai, thực hiện. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh theo kế hoạch thực hiện "Năm dân vận khéo 2020", trọng tâm là phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện chức trách, đạo đức công vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận vào hoạt động quản lý, điều hành. MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận

động; huy động được đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, đội ngũ doanh nhân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Thái Bình trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có đóng góp tích cực của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh. Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của tỉnh, đồng chí cho rằng, để công tác dân vận đạt hiệu quả cần quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết những

nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể phải luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khéo trong lựa chọn nội dung, trong tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị trong thời gian tới hệ thống dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng cần tích cực, chủ

động nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu giải quyết hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; nắm bắt kịp thời tình hình các địa bàn có điểm nóng, điểm phức tạp để kịp thời tham mưu các cấp ủy đảng biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc, an ninh nông thôn, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo, hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo".

ĐÀO QUYN

**Tập huấn kiến thức, kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy**

Sáng ngày 8/7, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho cán bộ tổ cai nghiện ma túy cộng đồng năm 2020 tại một số xã trên địa bàn huyện Tiên Hải.

Gần 100 học viên là các thành viên của tổ tư vấn cai nghiện ma túy 8 xã của

huyện Tiên Hải được trang bị các kiến thức cơ bản về 12 nguyên tắc điều trị và chăm sóc người nghiện tái cộng đồng, phương pháp sàng lọc điều trị cai nghiện ma túy và đánh giá người sử dụng ma túy, các dịch vụ điều trị cho người nghiện ma túy, công tác phòng, chống tái nghiện; kỹ năng tư vấn, hướng tiếp cận và chăm sóc tái cộng đồng; vai trò của các tổ tư vấn trong việc phối hợp với tổ chức,

đoàn thể tại địa phương đối với công tác phòng, chống ma túy...

Việc tổ chức tập huấn các kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng sẽ giúp cho các tổ tư vấn cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả, qua đó giảm tỷ lệ người nghiện, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

**THÁI THUY  
Tổng đàn trâu, bò tăng 4,41%**

6 tháng đầu năm 2020, quy mô đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Thái Thụy duy trì và phát triển ổn định so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng đàn trâu, bò đạt 7.655 con (tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2019); đàn gia cầm hơn 1,8 triệu con (tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2019); đàn lợn 110.776 con (giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi).

Hiện nay, người dân các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tái đàn vật nuôi, phát triển đàn trâu, bò thương phẩm; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chú trọng công tác tiêm độc, khử trùng, tiêm vắc-xin phòng bệnh, chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm. Vụ xuân hè toàn huyện đã tiêm hơn 52.200 liều vắc-xin cho đàn vật nuôi, góp phần phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi.

THANH HUYNH

**Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 8/7, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận gần 12 triệu người nhiễm và hơn 547.300 người tử vong do Covid-19. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại các quốc gia là gần 7 triệu người. 5 nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới hiện là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru.

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 8/7, số người nhiễm Covid-19 vẫn là 369 người. Cả nước có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 345 người, hiện chỉ còn 24 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19. 9/24 người điều trị được lấy mẫu xét nghiệm thì đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên; 15 người vẫn dương tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 8/7, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. 10 trường hợp là chuyên gia nước ngoài làm việc tại Thái Bình đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy, hiện còn 9 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 trường hợp là chuyên gia nước ngoài. 17 người đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 8/7 là 4.024 mẫu.

HOÀNG LANH

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3640.786 | 0227.3831.885